



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การจัดให้มีบริการ  
โทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคมไทย”

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ  
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ประกาศสอบราคาจ้างฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง  
“การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคมไทย” โดย  
กำหนดให้ผู้สนใจยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  
ในวันและเวลาทำการ สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคาร ๔ ชั้นที่ ๑ สำนักงานคณะกรรมการกิจการ  
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีผู้ยื่นซองสอบราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้-

- ๑) บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๙๙๐,๐๙๓.- บาท
- ๒) บริษัท ซีแอนด์วาย สมายล์ แทรเวล จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๙๙๐,๐๐๐.-บาท
- ๓) บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด เสนอราคาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๙๘๗,๖๓๒.-บาท

บัดนี้ สำนักงาน กสทช. โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท  
แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนถูกต้อง และเสนอรายละเอียดตรงตามที่กำหนดในขอบเขต  
การดำเนินงาน (Term of Reference) การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน  
โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคมไทย และเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุด จึงเห็นสมควรให้  
บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การจัดให้มีบริการ  
โทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมกับการพัฒนาสังคมไทย” ในราคาจ้างฯ รวมทั้งสิ้น  
๑,๙๘๗,๖๓๒ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) และคณะกรรมการฯ ได้  
ต่อรองราคาฯ ซึ่ง บริษัท แอมฟายน์ ทราเวล จำกัด ได้ปรับลดราคาลงคงเหลือ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  
๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้แล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 6๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายก่องกิจ ด้านชัยวิจิตร)

รองเลขาธิการ กสทช. ปฏิบัติการแทน  
เลขาธิการ กสทช.